



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ประชุมอธิการบดีทปอ. รับเป็นโต้โผถก"ก.พ.-สำนักบช-รมว.ศธ."

### ดันขึ้นเงินเดือนพจน.มหา'ลัยถูกดองหลายปี

ทปอ.รับเป็นโต้โผหรือ ก.พ.-สำนักบช-รมว.ศธ.ดันขึ้นเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกดองหลายปี ที่ประชุมกำชับคณบดีเข้มงวดลอกผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ทั้งระดับ ป.ตรี โท เอก เสนอ สกอ.จัดทำฐานข้อมูลกลาง เพื่อจะได้ตรวจสอบง่ายว่าบุคคลใดลอกผลงานคนอื่นบ้าง

นายประสาท สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) ว่า ได้หารือกรณีข้อสอบรับตรงของหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน และมีความผิดพลาด ได้ข้อสรุปว่าให้อธิการบดีแต่ละแห่งไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และให้ช่วยหารือกับคณบดีคณะต่างๆ ว่าคณะใดบ้างที่สามารถใช้แบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) คัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อได้บ้าง

นอกจากนี้ ที่ประชุมแจ้งให้อธิการบดีแต่ละแห่งไปกำชับคณบดี ให้เข้มงวดเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของคนอื่น มาเป็นผลงานของตนเอง ทั้งนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอกอย่างเข้มงวด สำหรับกรณีอาจารย์ที่ทำผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ โดยไปลอกผลงานคนอื่นนั้น ขณะนี้การเผยแพร่ผลงานวิชาการทั่วโลกมีจำนวนมาก จึงเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (เอ็มไอเอส) เป็นฐานข้อมูลเก็บทำเนียบผลงานทางวิชาการ และบทความวิชาการ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดลอกผลงานคนอื่นบ้าง นอกจากนี้

ขอความร่วมมืออธิการบดีให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องรู้จัก และรู้จักวางมาตรฐานตรวจสอบผลงานวิชาการ เพราะที่ผ่านมา กรรมการบางรายยังขาดคุณสมบัติ

**"ที่ประชุมยังหารือกรณีรัฐบาลอนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการ แต่หลายปีที่ผ่านมา พนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ดังนั้น ทปอ.จะเป็นตัวกลางผลักดันเรื่องนี้ โดยจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงบประมาณ และรัฐมนตรีว่าการ ศธ." นายประสาธกล่าว**